

สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมอาจ แก้วคต	ประธานสภาฯ	สมอาจ แก้วคต	
๒	นายประสิทธิ์ สนอยู่	รองประธานสภาฯ	ประสิทธิ์ สนอยู่	
๓	นายประติ พิมสวัสดิ์	ส.อบต. ม.๑	ประติ พิมสวัสดิ์	
๔	นางศิริวรรณ หัตเคลือบ	ส.อบต. ม.๑	ศิริวรรณ หัตเคลือบ	
๕	นายฉนวน สัจจเงิน	ส.อบต. ม.๒	ฉนวน สัจจเงิน	
๖	นางมนสิชา อุไรวรรณ	ส.อบต. ม.๒	มนสิชา อุไรวรรณ	
๗	นายฉนวน มีรอด	ส.อบต. ม.๓	ฉนวน มีรอด	
๘	นายลิ้ม มีรอด	ส.อบต. ม.๓	ลิ้ม มีรอด	
๙	นายบุญธรรม เทศปาน	ส.อบต. ม.๔	บุญธรรม เทศปาน	
๑๐	นายสมศักดิ์ ผ่องใส	ส.อบต. ม.๔	สมศักดิ์ ผ่องใส	
๑๑	นายวินัย เดชเมือง	ส.อบต. ม.๕	วินัย เดชเมือง	
๑๒	นางสุกัญญา จันทร์เจริญ	ส.อบต. ม.๕	สุกัญญา จันทร์เจริญ	
๑๓	นายศรีโพธิ์ คำพุด	ส.อบต. ม.๖	-	ลาป่วย
๑๔	นายกล่อม ไคว้คง	ส.อบต. ม.๗	กล่อม ไคว้คง	
๑๕	นายบุญทรง สุกันทา	เลขานุการสภา อบต.ไผ่ล้อม	บุญทรง สุกันทา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิรัช เล่ายี	นายก อบต.ไผ่ล้อม	วิรัช เล่ายี	
๒	นายเฉลียว บัตรมาก	รองนายก อบต.ไผ่ล้อม	เฉลียว บัตรมาก	
๓	นายประเทือง รุ่งทอง	รองนายก อบต.ไผ่ล้อม	ประเทือง รุ่งทอง	
๔	นายฐิติพร ไชยสิทธิ์	เลขานุการนายก อบต.ไผ่ล้อม	ฐิติพร ไชยสิทธิ์	
๕	นางกาญจนา โสรัจจพล	ผู้อำนวยการกองคลัง	กาญจนา โสรัจจพล	
๖	นางสุพิชญา เพิ่มพิพัฒน์	หัวหน้าสำนักปลัด	สุพิชญา เพิ่มพิพัฒน์	
๗	นายบุญมี ยุทธกิจไพบูลย์	นายช่างโยธา รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองช่าง	บุญมี ยุทธกิจไพบูลย์	
๘	นายนรินทร์ เทศปาน	ประชาชน	นรินทร์ เทศปาน	

เปิดประชุมเวลา

นายบุญทรง สุกันทา
(เลขาธิการสภาฯ)

๐๙.๐๐ น.

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ขออนุมัติเปิดประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๖๒ ต่อนายอำเภอลับแล ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไปทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕ วัน ซึ่งอำเภอลับแลได้มีประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น

บัดนี้สมาชิกสภามาครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วขอเชิญประธานสภาขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายสมอาจ แก้วคต
ประธานสภา

ประธานสภาดำเนินการจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วกลับมา ณ ที่นั่งเชิญทุกท่านนั่งครับ

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้นัดประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีวาระการประชุมดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านรับทราบแล้ว ในโอกาสนี้ กระผมขอเปิดการประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสมอาจ แก้วคต
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ปัจจุบันสภาพอากาศได้เข้าสู่ฤดูปลายฝนต้นหนาว ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพ ในส่วนของเกษตรกรปัจจุบันได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญผู้ปลูกข้าวในหลายพื้นที่แล้ว นอกจากนี้ภาวะฝนทิ้งช่วงในปัจจุบันก็เป็นปัญหาในการประกอบอาชีพของเกษตรกร บางพื้นที่ขาดแคลนน้ำไม่เพียงพอต่อฤดูกาลทำนา
รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เลขานุการสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีจำนวน ๑๔ หน้า ขอให้สมาชิกได้กรุณาตรวจสอบ ท่านใดประสงค์จะแก้ไขขอเชิญครับ พิจารณาไปตามลำดับ ทีละหน้านะครับ

นายสมอาจ แก้วคต
ที่ประชุม

มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติในการรับรองรายงานการประชุม

ให้การรับรอง	จำนวน	๑๒	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
ลาป่วย	จำนวน	๑	เสียง
งดออกเสียง		๑	เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓

นายสมอาจ แก้วคต

(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

เรื่องเพื่อพิจารณาดำเนินการ

๓.๑ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูปิดเปิด แบบ ๒ ช่อง บริเวณนางลูกคิดเพิ่มพิพัฒนา บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงานความยาว ๗.๐๐ เมตร ความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ๒ ช่อง ความลึก ๑.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด จำนวนเงิน ๒๙๗,๒๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓.๒ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านผู้ใหญ่คนจันทร์ คงเกต บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงานความยาวถนน ๑๕.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม. พร้อมผนังกันดินพัง หน้าท่อระบาย (๕.๔๐ x ๑.๖๐ x ๐.๒๐) ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด จำนวนเงิน ๖๐,๗๐๐.- บาท (หกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓.๓ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน (ทำผนังกันดินพังหน้าท่อระบายน้ำ ๒ จุด) บริเวณบ้านนางประถม เครือเมือง บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ความยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ผนังหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๖.๘๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ ความยาว ๘.๕๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ผนังหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๐.๔๐ ตร.ม ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดจำนวนเงิน ๖๕,๔๘๐.- บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

นายวิรัช เล่ายี

(นายก อบต.ไผ่ล้อม)

เนื่องจากข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโครงการในรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผู้กผันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมจึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ ต่อสภาท้องถิ่นดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูปิดเปิด แบบ ๒ ช่อง บริเวณนางลูกคิดเพิ่มพิพัฒนา บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน ความยาว ๗.๐๐ เมตร ความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ๒ ช่อง ความลึก ๑.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด จำนวนเงิน ๒๙๗,๒๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยโครงการมีกำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๖๐ วัน

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านผู้ใหญ่คนจันทร์ คงเกต บ้านทุ่งสวรรค์หมู่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน ความยาวถนน ๑๕.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตรหน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม. พร้อมผนังกันดินพัง หน้าท่อระบาย(๕.๔๐ x ๑.๖๐ x ๐.๒๐)

ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด จำนวนเงิน ๖๐,๗๐๐.- บาท (หกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยโครงการมีกำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๓๐ วัน

๓. โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน (ทำผนังกันดินพังหน้าท่อระบายน้ำ ๒ จุด) บริเวณบ้านนางประถม เครือเมือง บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ความยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ผนังหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๖.๘๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ ความยาว ๘.๕๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ผนังหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๐.๔๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด จำนวนเงิน ๖๕,๔๘๐.- บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยโครงการ มีกำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๓๐ วัน

ซึ่งขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว เห็นควรกันเงินงบประมาณโครงการดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกักเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ซึ่งโครงการที่ได้ขออนุมัติกันเงินทั้ง ๓ โครงการ เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เป็นความต้องการ และรักษาประโยชน์สาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๗ ดังนั้นกระผมจึง ขอความเห็นชอบขออนุมัติกันเงินทั้ง ๓ โครงการต่อสภา อบต.ไผ่ล้อม ได้ให้ความเห็นชอบต่อไป

ปลัด อบต.ไผ่ล้อม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หรือตามข้อผูกพัน”

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุด ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้

ดำเนินการก่อกำหนดผู้กู้ ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อกำหนดผู้กู้แล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกู้เงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อกำหนดผู้กู้หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม”

นายสมอาจ แก้วคุด
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับการขออนุมัติกู้เงินงบประมาณโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้จำนวน ๓ โครงการ หรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม

๑.การให้ความเห็นชอบการขออนุมัติกู้เงินงบประมาณโครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กม พร้อมประตูปิดเปิด แบบ ๒ ช่อง บริเวณนางลูกคิด เพิ่มพิพัฒน์ บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงานความยาว ๗.๐๐ เมตร ความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ๒ ช่อง ความลึก ๑.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด จำนวนเงิน ๒๙๗,๒๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ	จำนวน	๑๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
ลาป่วย	จำนวน	๑	เสียง
งดออกเสียง		๑	เสียง (ประธานสภาฯ)

๒. การให้ความเห็นชอบการขออนุมัติกู้เงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านผู้ใหญ่คเชนทร์ คงเกต บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน ความยาวถนน ๑๕.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม. พร้อมผนังกันดินพัง หน้าท่อระบาย (๕.๔๐ x ๑.๖๐ x ๐.๒๐) ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด จำนวนเงิน ๖๐,๗๐๐.- บาท (หกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ	จำนวน	๑๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
ลาป่วย	จำนวน	๑	เสียง
งดออกเสียง		๑	เสียง (ประธานสภาฯ)

๓.การให้ความเห็นชอบการขออนุมัติกู้เงินงบประมาณโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน (ทำผนังกันดินพังหน้าท่อระบายน้ำ ๒ จุด) บริเวณบ้านนางประถม เครือเมือง บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ความยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ผนังหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย

ไม่น้อยกว่า ๑๖.๘๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ ความยาว ๘.๕๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ผนังหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๐.๔๐ ตร.ม ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดจำนวนเงิน ๖๕,๔๘๐.- บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ	จำนวน	๑๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
ลาป่วย	จำนวน	๑	เสียง
งดออกเสียง		๑	เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๔

นายวิรัช เล่าอี้
(นายก อบต.ไผ่ล้อม)

เรื่องอื่นๆ

-ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมได้จัดทำโครงการ อบต.สัญจร ออกหน่วยบริการประชาชน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ตำบลไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ร่วมกับ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดดงสระแก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านดงสระแก้วใต้ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุดรธานี ไปแล้วนั้น ในการจัดโครงการดังกล่าวเราได้รับคำชมจากอำเภอและจังหวัดว่าได้ดำเนินการต้อนรับคณะที่มาเป็นอย่างดี และงานดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้อำเภอได้ประสานขอให้ส่งเอกสารโครงการที่ อบต.ไผ่ล้อม ได้นำเรียนปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนต่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่ออำเภอจักได้รวบรวมเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดให้ตำบลไผ่ล้อม ถือเป็นโอกาสที่ดีของเรา จึงขอขอบคุณผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และข้าราชการประจำ พนักงานจ้างในสังกัดทุกคน ที่ได้ร่วมแรงกันดำเนินโครงการดังกล่าวให้สำเร็จด้วยดี

นายสมศักดิ์ ผ่องใส
(ส.อบต.หมู่ ๔)

- แจ้งความคืบหน้าโครงการเสริมพัฒนาแบบแอสฟัลติก พื้นที่ หมู่ ๔ ตำบลไผ่ล้อม ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ ซึ่งมีค่าปรับแสนกว่าบาทแล้ว

นายบุญทรง สุกันทา
(ปลัด อบต.ไผ่ล้อม)

-แจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณภัยแล้งจากงบกลางรัฐบาลตำบลไผ่ล้อมได้รับสนับสนุนให้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดินแบบระบบเปิด จำนวน ๘ บ่อ ประชาสัมพันธ์การจัดทำอาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)ในพื้นที่หมู่ ๔ ได้ดำเนินการจัดทำบ่อตัวอย่างแล้วที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านนายบุญธรรม ชมโลก โดยผู้สนใจสามารถไปศึกษาตัวอย่างได้

รายงานสรุปโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๒ โครงการ และมีโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๑ โครงการ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔ โครงการ รวม ๑๕ โครงการ ปัจจุบันการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติได้ขออนุมัติกันเงินโดยสภาท้องถิ่นจำนวน ๓ โครงการ ในส่วนโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้

นางกาญจนา โสรัจจพล รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ยอด ณ วันที่ ๒๔
(ผอ.กองคลัง) กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งงบประมาณรายรับตามประมาณการ ตั้งไว้ทั้งหมด
๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รับจริง ๒๔,๑๗๐,๓๗๓.๕๕ บาท รับจริงเกินประมาณการ
๒,๖๗๐,๓๗๓.๕๕ บาท

ที่ประชุม

นายสมอาจ แก้วคต
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

รับทราบ

ครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องใดอีกหรือไม่ หาก
ไม่มี เราใช้เวลาไม่นานพอสมควรแล้วครับ ผมขอปิดการประชุมวิสามัญสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๖๒ นี้ได้ดำเนินการมาถึงเวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอขอบคุณท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รอนายก ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลไผ่ล้อม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือเข้าร่วมการ
ประชุมสภาฯ ในวันนี้ดำเนินไปด้วยดี ณ โอกาสนี้กระผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายบุญทรง สุกันทา)
เลขานุการสภา อบต.ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายฉลวย สังข์เงิน)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวินัย เดชเมือง)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายกล่อม ไคร้คง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสมอาจ แก้วคต)
ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม